

BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra, rà soát tình hình lao động trẻ em
trên địa bàn huyện Sơn Tây

Thực hiện Công văn số 3530/SLĐT BXH-TEBĐG&PCTNXH ngày 05/6/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về việc kiểm tra, rà soát tình hình lao động trẻ em tại địa phương, UBND huyện Sơn Tây báo cáo kết quả thực hiện cụ thể, như sau:

1. Tình hình chung

Sơn Tây là huyện miền núi cao phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, cách thành phố Quảng Ngãi khoảng 80km. Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện 38.563,68km², trong đó 92,9% diện tích được sử dụng cho nông nghiệp (*chủ yếu là đất lâm nghiệp, đất rừng*). Địa hình đồi núi có độ dốc cao, thung lũng hẹp, bị chia cắt bởi nhiều sông, suối nhỏ; địa hình phức tạp, hiểm trở, khó khăn cho sản xuất nông - lâm nghiệp; Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng khí hậu của cả vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên với 2 mùa rõ rệt (*mùa khô từ tháng 3-8, mùa mưa từ tháng 9-02 năm sau*). Có tuyến đường tỉnh dài 27km nối với quốc lộ 24B thông ra biển; đường Trường Sơn Đông đi qua (39km) kết nối Sơn Tây với các tỉnh Tây Nguyên, Quảng Nam; đường huyện dài 122,23km, đường xã và thôn 187,62km, còn lại là đường mòn dân tự tạo. Thương mại - dịch vụ - du lịch còn nhỏ lẻ.

Dân số toàn huyện 22.262 người/5.941 hộ chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số; Hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, có 2.027 hộ nghèo, tỷ lệ 34,12% và 582 hộ cận nghèo, tỷ lệ 9,80%. Toàn huyện có 09/9 xã đều thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi của tỉnh, với 35 thôn đặc biệt khó khăn; Đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, một bộ phận người dân tộc thiểu số nhận thức chưa cao, ít chịu khó học hỏi cách thức sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Trình độ dân trí còn thấp so với các vùng trong tỉnh, lao động chưa qua đào tạo nghề chiếm tỷ lệ cao.

Đến nay 100% số xã đã hoàn thành phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, 95% số xã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở. Toàn huyện có 20 cơ sở giáo dục đáp ứng việc học tập cho con em và từng bước hoàn thiện theo tiêu chí ngành. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và thực hiện các Chương trình quốc gia về y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình có nhiều chuyển biến tích cực. 100% số xã có Trạm y tế và bác sĩ làm việc. Việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đạt nhiều kết quả. 98% số thôn, khu dân cư được phủ sóng phát thanh; 85% số thôn, khu dân cư được phủ sóng truyền hình.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 7.658 em, tình hình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 2.409 em, trong đó: có 35 em mồ côi và không nơi nương tựa, 90 em là người khuyết tật, 01 trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo và 09 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khác, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo 2.375 trẻ; Số trẻ em bị tai nạn, thương tích 07 em, không có trẻ em nào chết do tai nạn, thương tích, 01 trẻ chết do đuối nước.

UBND huyện thành lập và kiện toàn Ban điều hành hệ thống bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện Sơn Tây, do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm Trưởng ban và ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo.

Bên cạnh đó, các Cấp ủy và chính quyền địa phương đã triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về trẻ em đến với các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn; đặc biệt chú trọng đến nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em sống trong các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật,...

2. Những vấn đề trẻ em và công tác trẻ em

- Trong những năm gần đây, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em đạt được nhiều thành quả, đảm bảo các quyền của trẻ, trẻ em được phát triển toàn diện, được bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi còn cao (34%), tai nạn, thương tích, đuối nước đối với trẻ em còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nước sạch và các dịch vụ vui chơi, giải trí của trẻ em ở miền núi còn hạn chế.

- Các cơ quan, đơn vị và địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ trẻ em theo 3 cấp độ (*phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp*); ưu tiên bố trí nguồn lực để bảo đảm việc can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại; Đảng ủy, UBND các xã giao trách nhiệm cho cấp ủy, Công an xã phụ trách khu dân cư phối hợp với các ngành về bảo vệ trẻ em tại địa phương, nhất là nhóm thường trực bảo vệ trẻ em của xã tham gia nắm bắt tình hình về trẻ em, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em về phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước, tai nạn giao thông.... Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức lối sống, cách ứng xử trong gia đình, trách nhiệm nêu gương của người lớn trong gia đình và nhà trường; hướng dẫn gia đình, cơ sở giáo dục, nhà trường và trẻ em về kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em... Thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại. Giải quyết kịp thời, nghiêm minh các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em ở địa phương, đơn vị...

- Nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi, UBND huyện tổ chức thăm và tặng quà cho 27 trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn... với kinh phí 8.100.000 đồng. Bên cạnh đó, UBND các xã và các đơn vị cũng tổ chức trò chơi dân gian và tặng quà cho trẻ em trong Tháng hành động vì trẻ em.

- Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em được Phòng Y tế và Trạm Y tế các xã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể triển khai trên toàn huyện như cân nặng, đo chiều cao cho trẻ em. Tính đến nay, 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng; tỷ lệ tiêm đầy đủ 06 loại vắc xin cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt tỷ lệ cao 97%, không chế bệnh sởi 95%. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và bị tổn thương được bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ dưới nhiều hình thức như: Hỗ trợ cấp xã hội hàng tháng trẻ em dưới 03 tuổi thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo; hỗ trợ về y tế; tiếp cận dịch vụ bảo vệ trẻ em ...

- Tổ chức khám, chữa bệnh cho hơn 1.500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em bị tim bẩm sinh.

3. Tình hình lao động trẻ em tại địa phương:

Qua kiểm tra, rà soát của UBND các xã¹ trên địa bàn huyện không có tình trạng trẻ em ăn xin, trẻ em làm việc các cơ sở dịch vụ, quán ăn, nhà hàng, karaoke...; UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và các xã tăng cường công tác kiểm tra, rà soát kịp thời phát hiện để có biện pháp can thiệp, xử lý, giải quyết, hỗ trợ, không để tình trạng trẻ em lang thang, lao động trái quy định của pháp luật hoặc bị dụ dỗ, chần dặt bán hàng rong, xin ăn, làm thuê...

Trên đây là báo cáo về việc kiểm tra, rà soát tình hình lao động trẻ em trên địa bàn huyện, UBND huyện Sơn Tây kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở LĐ-TB&XH tỉnh;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng LĐTBXH;
- UBND các xã;
- C, PCVP, TH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Trân

¹ Xã Sơn Màu có 02 em theo cha mẹ đi làm ăn trong tỉnh (Đình Thị Mai, sinh năm 2010 - thôn Hà Lân; Đình thị Nghĩa, sinh năm 2010 – thôn Đắc Panh) hiện UBND xã đang cho Công an xã đi xác minh.